



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๑ ๒ ๗ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓.๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ๒ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก ๕๑๐๔.๓.๒/๖๒๗๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ๒ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง กนอ.
โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอุตสาหกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว โดยพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (๑) การปรับปรุงผังแม่บทโครงการ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณแนว
ป้องกันด้านทิศเหนือของโครงการ เพิ่มพื้นที่พณิชยกรรม รวมทั้งพื้นที่ถนนทางเข้าพื้นที่พณิชยกรรมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวทำให้พื้นที่อุตสาหกรรมของโครงการลดลง (๒) เปลี่ยนแปลงอุทกภูมิ
น้ำเสียที่จะรวบรวมเข้าระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ความละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อาทิ เอกสารหรือหลักฐานการอนุมัติอนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามลำดับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและผลการพิจารณาสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบหรือ
อาจไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ๒ ที่ใช้ประกอบเป็นเงื่อนไขการอนุมัติ
อนุญาตโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อัญญา ไกรพานนท์

(นางอัญญาพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๕๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖